

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của BGD&ĐT)

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường năm học 2019 – 2020

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp	
		Lớp 1	Lớp 2,3,4,5
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đúng độ tuổi theo qui định (Có giấy khai sinh) - Đúng vùng tuyển sinh theo qui định của UBND thị xã. - Có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi 	<ul style="list-style-type: none"> - Có đủ hồ sơ hợp lệ (học bạ, giấy khai sinh, kết quả học, giấy giới thiệu của trường đã học) - Nhà trường chưa vượt quá sĩ số theo qui định.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Chương trình của BGD &ĐT qui định (chương trình 35 tuần)	Chương trình của BGD&ĐT qui định
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo thực hiện đủ các yêu cầu của trường về đồ dùng, sách vở.. - Tham gia đóng góp đủ các loại tiền theo qui định của nhà nước và địa phương. Quan tâm phối hợp cùng nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh - Học sinh có ý thức tự giác học tập, chấp hành tốt mọi nội qui, quy định của trường 	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo thực hiện đủ các yêu cầu của trường về đồ dùng, sách vở.. - Tham gia đóng góp đủ các loại tiền theo qui định của nhà nước và địa phương. Quan tâm phối hợp cùng nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh - Học sinh có ý thức tự giác học tập, chấp hành tốt mọi nội qui, quy định của trường
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức hiệu quả các hoạt động đội, hoạt động ngoại khoá theo chủ đề, chủ điểm của năm học và các hoạt động văn hoá địa phương 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức hiệu quả các hoạt động đội, hoạt động ngoại khoá theo chủ đề, chủ điểm của năm học và các hoạt động văn hoá địa phương
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Về năng lực và phẩm chất: tốt và đạt 100% - Về các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt và Hoàn thành 100% - Chuyển lớp và hoàn thành chương trình tiểu học 100%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Về năng lực và phẩm chất: tốt và đạt 100% - Về các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt và Hoàn thành 100% - Chuyển lớp và hoàn thành chương trình tiểu học 100%.
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Học sinh có đủ điều kiện theo học các lớp trên. 	<ul style="list-style-type: none"> - Học sinh có đủ điều kiện theo học các lớp trên.

Quảng Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2019
Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hằng

